
เอกสารข่าว
 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

วุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๒ - ๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๓

"การพัฒนาที�ยั�งยืนต้องสมดุลกับธรรมชาติและเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม"

     วันพฤหัสบดีที� ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ�งแวดล้อม 
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุม 
เพื�อพิจารณาป�ญหาอุปสรรคด้านหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน สรุปได้ดังนี�
      ๑) ที�ผ่านมามีหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการจัดการขยะชุมชนหลายหน่วยงาน  
ด้วยกันตั�งแต่กระทรวงไปจนถึงระดับท้องถิ�น เกิดป�ญหาการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานด้วยกัน ทําให้การจัดการขยะชุมชนไม่ประสบความสําเร็จตามแผน        
         

    พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา    
เรื�อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
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๒) ตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นมีหน้าที�เสนอแนะ แนะนํา และช่วยเหลือ
ราชการส่วนท้องถิ�นจัดทําแผนงานโครงการ ในการจัดการสิ�งปฏิกูลและมูลฝอย  
แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นขาดแคลนบุคคลากรที�เชี�ยวชาญด้านการจัดการ
ขยะชุมชน ป�จจุบันต้องใช้วิธีการจ้างเหมาช่วง (Outsource) บุคลากรภายนอก   
มาช่วยเหลือในการสนับสนุนทางวิชาการการจัดการขยะชุมชนแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ซึ�งก็มีข้อจํากัด
    


